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    เริ่มประชุมเวลา   09.3๐   น. 

        เมื่อไดเวลา  ทานเลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเขาหองประชุมและได
นับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมเขาประชุม  11  ทาน ไมมาประชุม 
ไมมี โดยไดเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ไดกลาวเปดการประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
  ระเบียบวาระท่ี  1      -  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 (นายอุดร  มูลดับ)         -             (ไมมี) 
   (ประธานสภา ฯ)             
 
  ระเบียบวาระท่ี  2       - เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
   นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้  จะเปนการรับรองรายงานการประชุมภา ฯ ครั้งแรกเม่ือ 
     (ประธานสภา ฯ)         ในการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1  ประจำป 2565   เมื่อวันที่  15  มกราคม 2565     
                                  นะครับ ก็ใหทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบดูรายงานการประชุม จะไดแกไขใหถูกตองนะครับ  
                                  (สักครู)  ครบั  มี  ทานสมาชิก ฯ  ทานไหนจะแกไขรายงานการประชุมไหมครับ 
 
 ระเบียบวาระที่  3     -    กระทูถาม   
                                   ( ไมมี ) 
   
 ระเบียบวาระที่  4       -  เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
                                    (ไมมี) 
   
ระเบียบวาระที่  5        -  เรื่องทีเ่สนอใหม 
 
ระเบียบวาระที่ 5.1      -  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ  เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ   
 
  (นายอุดร  มูลดับ)       -    ครับ  ก็ขอเชิญทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงรายละเอียด นะครบั           
   (ประธานสภา ฯ)             
 
นายสมชาย  จันครา      -   เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ  ทุกทานนะครับ สำหรับในระเบียบวาระนี้  ก็จะ 
(หัวหนาสำนักปลัด)           เปนการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  งบลงทุน หมวด   
                                  คาครุภัณฑ ซึ่งเปนอำนาจของทางสภา ฯ  มี อยู 3  รายการ ดวยกันนะครับ รายการแรก    
                                  ก็จะเปนรายการเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค  ราคา  25,000 บาท   เปนเครื่องยนตดีเซล    
                                  ขนาดไมนอยกวา 10 แรงมา ขนาดทอดูดเขาและดูดออก 3 นิ้ว โดยจุดประสงคที่ตองทำ   
 

การจัดซื้อ.../ 
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                                   การจัดซื้อนะครับเพ่ือดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในบอพักประปาซึ่งเราจำเปนตองใชเครื่องดูด   
                                   ที่มีแรงมาที่สูง  เราก็เลยขอโอนลดจากงบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝายประจำ  ประเภท    
                                   เงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น จำนวน 25,000 บาท รายการที่สองก็จะเปน  
                                   ในสวนของกองคลังนะครับ เปนครุภัณฑสำนักงานเปนโตะพับอเนกประสงค  ขนาดกวาง    
                                   0.60 x 1.20 เมตร  เปนโตะหนาขาวจำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,200บาท จำนวน 2,400    
                                   บาท  รายการนี้ก็โอนลดมาจากเงนิเดือนของกองคลังเอง โอนลดมา 24,000 บาท ครับ   
                                   รายการท่ี 3 ก็จะเปนการจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง   
                                   (ระบบ inverter)  จำนวน 37,900 บาทของสำนักปลัดนะครับก็จะมาติดตั้งในหองของ  
                                   คณะผูบริหารนะครับ เนื่องมาจากแอรเสียขนาดก็ไมนอยกวา 24,000 บีทียู โอนมาจาก  
                                   หมวดเงินเดือนฝายการเมืองคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ   
                                   จำนวน 37,900 บาท 

    (นายอุดร  มูลดับ)       - ครับ  ทานหัวหนาสมชายก็ไดชี้แจงในสวนของรายละเอียดงบประมาณ  ไปแลวนะครับ     
     (ประธานสภาฯ)           มีทานสมาชิกฯ  ทานใด  สงสัยเพิ่มเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมีนะครับ  ถาไมมีผมจะขอ  
                                   มติที่ประชุมเลยนะครับ 

     (นายอุดร  มูลดับ)      - ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณ 5.5.1 งานกิจการประปาประเภท     
      (ประธานสภาฯ)          ครุภัณฑการเกษตร  รายการเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค  จำนวน 25,000 บาท กรุณา   
                                   ยกมือขึ้นครับ 

       มติที่ประชุม         -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง  

      (นายอุดร  มูลดับ)    -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการโอนงบประมาณครุภัณฑสำนักงานเปนโตะพับ   
        (ประธานสภาฯ)        อเนกประสงค  ขนาดกวาง 0.60 x 1.20 เมตร  เปนโตะหนาขาว  จำนวน 2 ตัว ๆ ละ    
                                   1,200 บาท  จำนวน 2,400 บาท 

       มติที่ประชุม         -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

    (นายอุดร  มูลดับ)      -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน รายการ      
      (ประธานสภาฯ)         เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ inverter) ขนาด 24,000  บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                   
                                  ราคา 37,900 บาทของสำนักงานปลัด  กรุณายกมือข้ึนครับ  

        มติที่ประชุม        -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2      - การพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน    
                               18 โครงการ   รวมท้ังสิ้น  5,802,600  บาท   

(นายอุดร  มูลดับ)        -  ครบั  ก็ขอเชิญทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการที่เสนอเขามาใน   
(ประธานสภา ฯ)             การพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม ทั้ง 18 โครงการ   ครับ         

 

 

  นายสมชาย.../   
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นายสมชาย  จันครา     -  เรยีนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ ทานคณะผูบริหารทุกทานนะครับ ระเบียบวาระนี้                  
  (หัวหนาสำนักปลัด)       เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา ผมก็จะใหทานสมาชิกฯ ไดดูเอกสารที่ทางกองชาง 
                                ไดประมาณการมานะครับ ถาทานสมาชิก ฯ มีของสงสัยในรายละเอียดของโครงการใด ก็ให 
                                สอบถามมายังกระผมไดเลยนะครับใหทานดูในใบขวางนะครับ ผมก็จะขอชี้แจงรายละเอียด  
                                ของทั้ง 18 โครงการ ใหทานสมาชิกฯทราบนะครับไปทั้งหมดนะครับ  สำหรับโครงการที่ 1  
                                เปนโครงการวางทอระบายน้ำภายในตำบลโคกเพชรสำหรับพิกัดก็จะอยูที่หนาสถานีอนามัย  
                                ฝงซาย - ขวา นะครับ มาสิ้นสุดอยูที่ทางเขาอบต. ฝงทิศตะวันตกยาว  มาตอที่หนาโรงเรียน  
                                ขนาดของทอเสนผานศูนยกลาง 0.40 x 1  เมตร  ยาว 333 เมตร ก็จะมีงานดินมาเพิ่มให 
                                เสมอกัน  อันนี้ก็คือปริมาณงานทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็เปนไปตาม แผนพัฒนา ป 2561  -   
                                2565 นะครับ ประมาณการทานก็ดูรายละเอียดตามเอกสารไดเลย กอนทานประธานสภา   
                                จะไดขอลงมติเห็นชอบในการดำเนินการเบื้องตนกระผมก็ขอนำเรียนเพียงเทานี้กอนนะครับ                        

 ( นายอุดร  มูลดับ)      -  ครับ  ทานหัวหนาสมชายก็ไดชี้แจงในสวนของรายละเอียดงบประมาณไปแลวนะครับมีทาน 
    (ประธานสภา ฯ)         สมาชิก ฯ  ทานใด สงสัยเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู) ไมมนีะครับถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม   
                                ไปทีละโครงการที่ 1 เลยนะครับ   

  (นายอุดร  มูลดับ)      -  โครงการที่ 1  นะครับ  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสม            
   (ประธานสภา ฯ)          โครงการวางทอระบายน้ำในหมูบานโคกเพชร  หมูที่ 1  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1    
                                 เมตร  ยาว 333เมตรงบประมาณ 389,600 บาท กรุณายกมือขึ้นครบั 

     มติที่ประชุม         -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

 (นายอุดร  มูลดับ)       -  ครับ  ตอไปก็จะเปนการพิจารณาโครงการที่สองนะครับ ก็ขอเชิญทานหัวหนาสมชายได  
   (ประธานสภา ฯ)          ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เสนอเขามานะครับ    

นายสมชาย  จันครา    -  ขอบคุณครับทานประธานฯ สำหรับในโครงการที่ 2 นะครับ ก็จะเปนโครงการกอสรางถนน 
(หัวหนาสำนักปลัด)         คอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกเพชร หมูที่ 1 (สายทางซอยขางรานนำชัย)  สถานที่ดำเนินการ 
                                ก็จะติดกับถนนลาดยางนะครับ เขาไปดานในปริมาณงานก็จะเปนขนาดถนน กวาง 4 เมตร   
                                ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 283,00 บาทไหลทางขางละ 0.30 เมตร  
                                รายละเอียดประมาณการก็จะอยูดานในก็ขอใหทางสภาฯไดพิจารณา ขอบคุณครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)        -  มีทานสมาชิกฯ ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 2  เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู ) ไมมีนะ   
 (ประธานสภา ฯ)            ครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ   ทานสมาชิกฯ  ทานใด  เห็นชอบอนุมัติการ  
                                การจายขาดเงนิสะสม   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกเพชร   หมูที่  2   
                                (สายทางซอยขางรานนำชัย)  กวาง  4 เมตร  ยาว  120  เมตร หนา 0.15 เมตร    
                                งบประมาณ  283,00 บาท    

   มติที่ประชุม           -  เหน็ชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

 

นายอุดร.../   
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(นายอุดร  มูลดับ)        -  ครบั  ตอไปก็จะเปนการพิจารณาโครงการที่สามนะครับ ก็ขอเชิญทานหัวหนาสมชายได
(ประธานสภา ฯ)            ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการครับ  

นายสมชาย  จันครา    -  ขอบคุณครับทานประธานฯ  สำหรับในโครงการที่ 3 นะครับ จะเปนโครงการกอสรางถนน 
(หัวหนาสำนักปลัด)         โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเปยมตะลวก หมูที่ 2  (สายทางเปยมตะลวก 
                                ไปคุมภูมิเขมร)  งบประมาณ  219,000  บาท   ในการสำรวจก็จะเปนขนาดถนนกวาง 4  
                                เมตร ยาว  90  เมตร หนา 0.15 เมตร  ไมมีไหลทาง   เพราะวาตรงนั้นคอนขางแคบแลว  
                                นะครับ รายละเอียดประมาณการก็จะอยูดานใน  ทานสมาชิก ฯ มีขอสงสัยก็สอบถามไดนะ 
                                ครบั  ก็ขอใหทางสภาฯ ไดพิจารณารายละเอียดตอไปครับ  ขอบคุณครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)       -   ครบั  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด สงสัยตรงไหนเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ถาไมมีผมจะขอมติที่      
  (ประธานสภาฯ)           ประชุมเลยนะครับ   ทานสมาชิก ฯ  ทานใด    เห็นชอบในการอนุมัติการจายขาดเงินสะสม        
                                โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเปยมตะลวก  หมูที่ 2  (สายทางเปยมตะลวก  
                                ไปคุมภูมิเขมร) ขนาดถนนกวาง 4 เมตร ยาว  90  เมตร  หนา 0.15 เมตร   ไมมไีหลทาง   
                                งบประมาณ 219,000 บาท 

   มติที่ประชุม          -  เหน็ชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

(นายอุดร  มูลดับ)       -  ครับ  ตอไปก็จะเปนการพิจารณาโครงการที่ 4 นะครับ ก็ขอเชิญทานหัวหนาสมชายไดชี้แจง   
  (ประธานสภาฯ)          รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการครับ  
 
นายสมชาย  จันครา    - ขอบคุณครบัทานประธาน ฯ  สำหรับในโครงการที่ 4 นะครับ ก็จะเปนโครงการกอสรางถนน    
(หัวหนาสำนักปลัด)       โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเปยมตะลวก หมูที่ 2 (สายทางเปยมตะลวกไป  
                              หวยเรียญจวน) จะแบงเปน 2 ชวง นะครับ ชวงแรกก็จะมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 16 เมตร   
                              หนา 0.15  เมตร  ชวงที่สองก็จะเปนชวงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว   
                              49  เมตร หนา  0.15 เมตร  ไหลทาง 0.30 เมตร งบประมาณ  158,000 บาท ชวงท่ี 2 
                              ก็จะมีงานรื้อคอนกรีตเดิมดวยนะครับ ยาวประมาณ  11  เมตร ครับ  ก็ขอเรียนใหทางสภาฯ  
                              ไดพิจารณารายละเอียดตอไปครับ   ขอบคุณครับ                            

(นายอุดร  มูลดับ)    -  ครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดสงสัยตรงไหนเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู) ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม      
  (ประธานสภาฯ)        ประชุมเลยนะครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                             บานเปยมตะลวก หมูที่ 2 (สายทางเปยมตะลวกไปหวยเรียงจวญ)ทั้งสอง 2 ชวง  งบประมาณ 
                             รวม 158,000 บาท 

   มติที่ประชุม        -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

  นายอุดร  มูลดั      -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการที่ 5  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
 (ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา  -  สำหรับโครงการที่  5  ก็จะเปนโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตาปาง  หมูที่ 3  
 (หัวหนาสำนักปลัด)     (สายทางบานตาปางไปพะเยียวตาสุ) กวาง 4  เมตร ยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
 

ไหลทาง.../ 
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                                ไหลทางไมมีนะครับ งบประมาณ  472,000 บาท นะครับ เสนทางท่ีกอสรางก็จะเปนทาง   
                                ทิศใตนะครับเพราะหมู 3 คอนกรีตก็ใกลเต็มแลว จะมีฝงนี้ยังไมไดดำเนินการทานสมาชิก ฯ    
                               ทานใดมีขอสงสัยก็สอบถามไดนะครับ  ขอบคุณครบั ทานประธาน ฯ  

(นายอุดร  มูลดับ)       -  มีทานสมาชิกฯ ทานใด มีขอสงสัยรายละเอียดโครงการที่ 5 เพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)  ไมมี  
  (ประธานสภา ฯ)         นะครับ   นะครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบ 
                               อนมุัติการจายขาดเงนิสะสม  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตาปาง  หมูที่ 3   
                               (สายทางบานตาปางตะลวกไปพะเยียวตาสุ)  กวาง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา   0.15  
                               เมตร งบประมาณ  472,000 บาท 

   มติที่ประชุม         -  เห็นชอบ  9  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

 นายอุดร  มูลดับ      -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการท่ี 6  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
(ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา   -  สำหรับในโครงการที่  6   ก็จะเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานภูมิศาลา 
 (หัวหนาสำนักปลัด       หมูที่ 4  (สายทางซอยขางโรงเรียนดานตะวันตก)  ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว  150  เมตร    
                              หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ  443,000 บาท  ตอจากคอนกรีตเดิม  ก็เหลืออีกนิดนึงก็   
                              จะเต็มแลว  จุดที่จะดำเนินการจะมาทางดานทิศตะวันตกของโรงเรียน  ก็จึงเรียนมาใหทาง 
                              สภา ฯ ไดพิจารณาตอไปครับ  ขอบคุณมากครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)       - มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 6  เพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมีนะ
(ประธานสภา ฯ)           ครับ นะครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับโครงการที่ 6  นะครับ  ทานสมาชิก ฯ   
                              ทานใด   เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน   
                              ภูมิศาลา หมูที่ 4 (สายทางซอยขางโรงเรียนดานตะวันตก)  กวาง 5 เมตร  ยาว 150 เมตร   
                              หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ  443,000 บาท 

    มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

  นายอุดร  มูลดับ     -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการที่ 7  นะครับ  เชิญคุณสมชายครับ 
  (ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา  -  สำหรับโครงการที่ 7 ก็จะเปนโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานภูมิศาลา      
(หัวหนาสำนักปลัด)      หมูที่ 4 (สายทางซอยขางโรงเรียนภูมิศาลาไปวัดภูมิศาลา) ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 165 
                             เมตร หนา 0.15  เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 เมตร  ก็จะมีถนนดินเสริมตรงกำแพงโรงเรียน 
                             ใหดวยนะครับ งบประมาณก็  484,000 บาท ก็คงจะไดดำเนินการใปงบประมาณตอไปก็ขอ        
                             นำเรยีนมาใหทางสภา ฯ  ไดพิจารณาตอไปครับผม  

(นายอุดร  มูลดับ)    -  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 7   เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมีนะ               
 (ประธานสภาฯ)         ครับ  นะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใด  เห็นชอบ 
 
 

อนุมตัิการ.../ 
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                             อนุมัติการจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานภูมิศาลา  หมูที่ 4  
                             (สายทางซอยขางโรงเรียนภูมศิาลาไปวัดภูมิศาลา)  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 165.00    
                             เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร งบประมาณ  484,000 บาท  

    มติที่ประชุม       - เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

  นายอุดร  มูลดับ    -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการที่ 8  นะครับ  ขอเชิญคณุสมชายครับ 
 (ประธานสภา ฯ)  

นายสมชาย  จันครา  -  สำหรับโครงการที่  8  ก็จะเปนโครงการโครงการกอสรางถนนหินคลุกบานภูมิศาลา  หมูที่ 4 
(หัวหนาสำนักปลัด)      (สายทางซอยทิศเหนือหมูบาน) ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว 200 เมตร    หนา 0.10  เมตร    
                             งบประมาณ 66,000 บาท นะครับ  เสนนี้ก็เปนเสนที่ทางชาวบานไดรองเรียนเขามาดวยนะ   
                             ครับ  ก็จะเปนการดำเนินการใหชาวบานเดินทางไดสะดวกขึ้น  ก็ขอใหทางไดพิจารณาตอไป 
                             ครับผม  ขอบคุณครบั 

(นายอุดร  มูลดับ)     -  มทีานสมาชิกฯ ทานใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 8 เพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู) ไมมีนะครับ
(ประธานสภา ฯ)         ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   เห็นชอบอนุมัติการ   
                             จายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานภูมิศาลา หมูที่ 4 (สายทางซอยทิศเหนือ   
                             หมูบาน) ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 66,000 บาท 

   มติที่ประชุม        -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

 นายอุดร  มูลดับ      -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการท่ี 9  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
 (ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา  -  สำหรับโครงการที่ 9 ก็จะเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานระกา    หมูที่ 5  
  (หัวหนาสำนักปลัด)    (สายทางซอยคุมภูมิใน) ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร    ไมไหลทาง   
                             นะครับ  รายละเอียดตาง ๆ ก็อยูในเอกสารที่ไดจัดสงใหสมาชิก ฯ  แลวนะครับ  ถามีขอสงสัย   
                             ตรงไหนก็สอบถามเขามาไดนะครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)     -  มทีานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 9   เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมีนะ    
 (ประธานสภาฯ)         ครับ นะครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับนะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใด  เห็นชอบ 
                             อนุมัติการจายขาดเงินสะสม    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานระกา  หมูที่ 5  
                             (สายทางซอยคุมภูมิใน) ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร      
                             งบประมาณ  453,000 บาท 

    มติที่ประชุม       -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

นายอุดร  มูลดับ       -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการท่ี 10  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา   -  สำหรับโครงการที่  10  ก็จะเปนโครงการกอสรางทอระบายน้ำภายในหมูบานเสลา หมูที่  6 
(หัวหนาสำนักปลัด)       (สายทางซอยขางโรงเรียน) นะครับ  สืบเนื่องมาจากทางทานผูใหญบานทั้ง 2 หมู ไดรองทุกข 
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                              เขามาวาประสบปญหาความเดือดรอนจากน้ำทวมขังนะครับ เราเลยไดดำเนินการสำรวจและ    
                              ประมาณการ   ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร ยาว 193 เมตรพรอมบอพัก   
                              16 จุด  ก็นำเรียนมาใหทางสภา ฯ ไดพิจารณาอนุมัตินะครับ   

(นายอุดร  มูลดับ)      -  มีทานสมาชิก ฯ ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 10  เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมี    
 (ประธานสภาฯ)          นะครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใด   เห็นชอบ  
                              อนุมัติการจายขาดเงินสะสม  โครงการกอสรางทอระบายน้ำภายในหมูบานเสลา หมู 6  
                              (สายทางซอยขางโรงเรียน)  งบประมาณ  258,000 บาท 

   มติที่ประชุม        -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

นายอุดร  มูลดับ      -   ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการท่ี 11  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา -  สำหรบัโครงการที่ 11 ก็จะเปนโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 7 (เสนหนาบาน
(หัวหนาสำนักปลัด)     พอลวก  นะครับ  ตามแบบก็จะเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว    
                            87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ  129,000 บาท 

(นายอุดร  มูลดับ)     - มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 11   เพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)  ไมมี       
  (ประธานสภา ฯ)      นะครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   เห็นชอบอนุมัติการ  
                            จายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางทอระบายน้ำภายในหมูบานโนนสำราญ  หมูที่ 7 (สายหนา  
                            บานพอลวก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15   
                            เมตร  งบประมาณ  129,000 บาท 
  มติที่ประชุม        -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

 นายอุดร  มูลดับ    -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการที่ 12  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
 (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา  - สำหรบัโครงการที่ 12 ก็จะเปนโครงการปรับปรุงถนนบานตามูง  หมูที่ 8 ( สายทางเลียบหวย  
(หัวหนาสำนักปลัด)     เรียงจวญ) งบประมาณ 415,000 บาท ปรับปรุงนี่ก็คือทำใหดีกวาเกานะครับ งานซอมแซมก็  
                            คือทำใหเหมือนเดิม  ตามแผนงานของบานตามูงนี่คือนี้เปนถนนเลียบคลอง จะมีอยู 2 ชวง  ก็  
                            จะเปนการเทบดอัดลงหินคลุกใหชวงที่หนึ่งก็จะเปนขนาดตัวผิวจราจร กวาง 4 เมตร ความยาว   
                            635  เมตร  หนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกว า 2,540 เมตร  และก็จะมีชวงท่ี  2     
                            ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว 530 เมตร  หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,120    
                            ตารางเมตร  เบื้องตนก็ขอนำเรียนใหทานสมาชิกฯ เพียงเทานี้กอนครับ ถามีขอสงสัยตรงไหนก็  
                            สอบถามเขามาไดครับ  ขอบคุณครับ        

(นายอุดร  มูลดับ)     - มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 12   เพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)  ไมมี  
(ประธานสภาฯ)         นะครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติ                       
                            การจายขาดเงนิสะสม โครงการปรับปรุงถนนดินบานตามูง  หมูที่ 8  (สายเลียบหวยเรียงจวญ               
                            งบประมาณ  415,000 บาท 

มติท่ีประชุม.../       



๘ 
 

  

    มติที่ประชุม      -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

นายอุดร  มูลดับ     -   ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการที่ 13  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
(ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา -  ครับ สำหรับในโครงการที่ 13 จะเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานระกานอย   
 (หัวหนาสำนักปลัด)    หมูที่ 9 (สายทาง ระกานอย - ทะลอก) ขนาดกวาง5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  
                            ไหลทางขางละ 0.30 เมตร ก็ใกลจะสุดแลวนะครับ อีกนิดนึงก็จะเขาไปทางเขตอบต. ใจดีแลว 
                            ครับ งบประมาณทั้งสิ้น 473,000 บาท ก็ขอนำเรียนมาใหทางสภาฯไดพิจารณาขอบคุณครับ                   

(นายอุดร  มูลดับ)     - มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 13   เพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)  ไมมี
(ประธานสภา ฯ)        นะครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับโครงการที่ 13 นะครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใด    
                            เห็นชอบอนุมตักิารจายขาดเงนิสะสม  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานระกานอย   
                            หมูท่ี 9 (สายทาง ระกานอย - ทะลอก) ขนาดกวาง5 เมตร ยาว 160  เมตร ความหนา 0.15   
                            เมตร  งบประมาณ  473,000 บาท 

    มติที่ประชุม      -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

  นายอุดร  มูลดับ    - โครงการตอไปก็จะเปนโครงการท่ี 14  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
  (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา  - สำหรบัโครงการที่  14  ก็จะเปนโครงการกอสรางถนนหินคลุก บานตาองค หมูที่ 10 นะครับ   
 (หัวหนาสำนักปลัด)    สายทางบานตาองคไปบานเปยมตะลวกสายก็จะเปนทางทุงนานะครับ  เสนทางทั้งเสนก็จะอยู   
                            ประมาณ 2,000 กวาเมตร  แตงบประมาณคงไมเพียงพอ  โดยการดำเนินการตามโครงการนี้ 
                            ก็จะเปนระยะทาง  1,000 เมตร  กวาง 5.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร สำหรับพ้ืนที่ผิวจราจร  
                            ก็ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร แลวก็จะมีงานดินถมเขามาดวยนะครับ ปริมาณงานก็จะเปน   
                            ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว 750  เมตร หนา 0.20 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา  3,750   
                            ตารางเมตร  ทานสมาชิก ฯ ขอสงสัยก็สอบถามได  ขอบคุณมากครับ 

  (นายอุดร  มูลดับ)   - มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 14  เพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)  ไมมี   
   (ประธานสภาฯ)      นะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ  ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติ 
                            การจายขาดเงนิสะสม โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานตาองค  หมูที่ 10  (สายทางตาองค    
                            ไปบานเปยมตะลวก)  งบประมาณ  498,000 บาท 

     มติที่ประชุม     -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

  นายอุดร  มูลดับ     -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการที่ 15  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
   (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา   - สำหรับโครงการที่ 15 ก็จะเปนโครงการโครงการกอสรางถนนหินคลุกบานสุขเกษม หมูที่ 11  
  (หัวหนาสำนักปลัด)    นะครับ  ทางไปตำบลสมอนะครับ  มีอยู  2  ชวง นะครับ คือ ชวงที่ 1  ขนาดกวาง  4  เมตร      
                             ยาว 794 เมตร  หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยยกวา 3,176 เมตร ชวงที่ 2 ขนาด   
 

กวาง.../ 
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                             กวาง  3  เมตร  ยาว 480 เมตร หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,440 เมตร     
                             ทานสมาชิก ฯ มีขอสงสัยก็สอบถามไดเลยนะครับ  ขอบคุณครับ         

  (นายอุดร  มูลดับ)   -  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 15   เพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมี     
   (ประธานสภาฯ)       นะครับ   นะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ     ทานสมาชิก ฯ  ทานใด     
                             เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานสุขเกษม  หมูที่ 11   
                             (สายทางซอยคอกหมู)   งบประมาณ  299,000 บาท 

  มติที่ประชุม        -  เห็นชอบ  9   เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

 นายอุดร  มูลดับ     -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการที่ 16  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
 (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา -  สำหรบัโครงการที่ 16 จะเปนโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสุขเกษม    
(หัวหนาสำนักปลัด)     หมูที่ 11  (สายทางซอยคอกหมู) กวาง 4 เมตร ระยะทาง 125 เมตรหนา 0.15 เมตร  ไหล 
                            ทาง ขางละ 0.30 เมตร เปนระยะทางเดิมนะครับตอไปทางทิศเหนือ  ทั้งเสนก็ยาวพอสมควร   
                            แตจะเอาแคระยะ 125 เมตร กอน  ทานนายก ฯ   ก็บอกวาเดี๋ยวจะหางบประมาณมาเติมใน  
                            สวนทีเ่หลือภายหลัง  ก็เรียนมาใหทานสมาชิก ฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาตอไปครับ  ขอบคุณครับ                         

(นายอุดร  มูลดับ)     - มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สอบถามรายละเอียดโครงการท่ี 16 เพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมี  
  (ประธานสภาฯ)       นะครับ   ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นชอบอนุมัติการ 
                            จายขาดเงินสะสม  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสุขเกษม หมูที่ 11 (สายทาง 
                            ซอยคอกหมู) กวาง 4 เมตร ระยะทาง 125 เมตรหนา 0.1 เมตร งบประมาณ 299,000   
                            บาท 

  มติที่ประชุม          - เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

(นายอุดร  มูลดับ)      - ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการที่ 17  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
 (ประธานสภาฯ)           

นายสมชาย  จันครา   - สำหรับโครงการที่ 17 ก็จะเปนโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาที่ทำการอบต.ครับ 
(หัวหนาสำนักปลัด)      คือเราจะขยายทางเขาหนาอบต.ขางละ 1 เมตร ใหเปนระยะทั้งหมด 6 เมตร จากความกวาง  
                             เดิม 4 เมตร รวมเปน 144 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ก็ขออนุญาตนำเรียนใหทางสภา ฯ   
                             ไดพิจารณาครับ  ขอบคุณครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)    -  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 17  เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมี            
  (ประธานสภาฯ)        นะครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นชอบอนุมัติ  
                             การจายขาดเงินสะสม โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมหนาที่ทำการอบต. โคกเพชร ขางละ   
                             1 เมตร งบประมาณ  92,000 บาท 

  มติที่ประชุม         -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

 

นายอุดร.../   



๑๐ 
 

  

(นายอุดร  มูลดับ)     -  ครับ  สำหรับโครงการตอไปก็จะเปนโครงการท่ี 18  นะครับ  ขอเชิญคุณสมชายครับ 
 (ประธานสภาฯ)           

นายสมชาย  จันครา   -  สำหรับโครงการที่ 18 ก็จะเปนโครงการซอมแซมถนนดินภายในตำบลโคกเพชร งบประมาณ 
(หัวหนาสำนักปลัด)       288,000 บาท ซึ่งมีหลายจุดดวยกัน ก็มีอยู 3 จุด นะครับ ก็คอืในหมูที่ 1 จุดที่ 1 ถนนดิน 
                              สายทางโคกเพชร - โคกเบอร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือ  
                              พ้ืนที่ไมนอยกวา  360 ลบ.ม. ก็จะซอมในจุดที่หนักจริง ๆ จุดที่ 2  ก็จะเปนถนนดินสายทาง 
                              เลียบหนองตาเตรือม ฝงทิศเหนือ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 700 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร   
                              หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 100 ลบ.ม.  จุดท่ี 3 ก็จะมี 2 ชวง นะครับ ชวงที่ 1 เปนถนนดิน สาย 
                              ทางภูมิศาลา - โรงสูบน้ำ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 25 เมตร สงูเฉลี่ย 1.0 เมตร หรือพ้ืนที่ไม 
                              นอยกวา 100 ลบม.ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 830 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือ  
                              พ้ืนที่ไมนอยกวา 996 ลบ.ม. ในหมูอ่ืนๆ ที่มีปญหาเรื่องถนนชำรุดตอนนี้เราก็หางบประมาณ 
                              ซอมแซมใหอยูนะครับ อาจจะเปนรอบตอไปก็ขอนำเรียนใหทางสภาฯ ไดพิจารณาตอไป ครับ    
                              ขอบคุณมากครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)      -  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  สงสัยรายละเอียดโครงการที่ 18   เพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมี   
 (ประธานสภาฯ)          นะครับ ถาไมมีผมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับโครงการที่ 18 นะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใด   
                              เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสม โครงการซอมแซมถนนดินภายในตำบลโคกเพชร   
                              งบประมาณ 288,000 บาท 

  มติที่ประชุม          -  เห็นชอบ  9  เสียง   ไมเห็นชอบ    ไมมี   งดออกเสียง  2 เสียง 

(นายอุดร  มูลดับ)      -  ครับ  ก็ผานพนไปแลวนะครับสำหรับระเบียบวาระการประชุม  เรื่องการจายขาดเงินสะสม
(ประธานสภาฯ)           ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๖     -  เรื่องอื่น  ๆ   

 นายอุดร  มูลดับ       -   ครับ สำหรับ ทานสมาชิกฯ ทานใดที่มีเรื่องอะไรที่จะนำเสนอสภาฯ แสดงความคิดเห็นหรือ
(ประธานสภา ฯ )           สอบถาม  ตอที่ประชุมสภา ฯ  ก็ขอเรียนเชิญนะครับ  เชิญครับ  คุณเสนหครับ   

  นางเสนห  ภูมี         -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก ฯ ทุกทาน นะคะ ดิฉันอยากจะแจง 
(สมาชิกหมูที่ 11)          ในสวนของโครงการวางทอระบายน้ำในหมูบานสุขเกษมซึ่งชาวบานเขาไดรับความเดือดรอน  
                               เนือ่งมาจากที่ทางผูรับจางไดไปขุดถนนเอาไวคะ    เวลารถวิ่งผานก็เกรงจะไดรับอันตรายคะ    
                               เรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องรองทุกขถนนขาดในหมูบาน  ดิฉันเองก็เขาใจนะคะวาทางอบต.จะ  
                               ดำเนินการให  แตดิฉันเองก็อยากจะทราบวาเม่ือไรคะดิฉันรองทุกขไปเดือนกวาแลวคะ สวน    
                               เรื่องที่สามก็คือเรื่องคอนกรีตของหมูบานที่มันยังไมเต็มทางบานผูใหญบานในสวนที่เหลืออยู   
                               ประมาณรอยกวาเมตร ก็ฝากใหทานชวยพิจารณาใหดวยคะ  ขอบคุณคะ 

   นายอุดร  มูลดับ     -  ครบั  ก็เปนเรื่องที่ทางสมาชิกฯ ไดแจงปญหาในพ้ืนที่มายังผูบริหารก็คงตองเรงดำเนินการ  
   (ประธานสภาฯ)         ดวน ผูบริหารก็คงจะทราบปญหาแลวนะครับ  ทานอื่นมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญครับ    
                               คุณวิไล 

นายวิไล.../   



๑๑ 
 

  

    นายวิไล  จันทสุข     - เรยีนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทานคณะผูบริหาร นะครับ   กระผมเองอยากจะ   
  (สมาชิกสภาฯหมูที่ 6)    สอบถามในเรื่องของการดำเนินการกอสรางทอลอดเหลี่ยมบานเสลาครับ   เพราะที่ตรงนั้น 
                                เปนที่ลุมหลังจากเดือนมีนาคม - เมษายน  ก็จะมีการหวานขาวนะครับ ผมก็กลัววาจะสงผล 
                                กระทบตอการกอสรางเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของการวัดพ้ืนที่สำรวจสถานที่ที่จะดำเนินการ                  
                                ดำเนินการในหมูบานนะครับ  ยกตัวอยางวันนั้นที่ศาลากลางบาน  ซึ่งทางพ้ืนที่เองไมทราบ    
                                ถามไปทางผูใหญบานก็ไมทราบก็เสนอเพื่อพิจารณาแกไขให   สวนเรื่องที่สามก็คือโครงการ 
                                ซอมแซมถนนภายในตำบล ที่ไดพิจารณากันในระเบียบวาระที่แลว   ก็อยากจะแจงใหทาน   
                                ทราบวาในชุมชนบานเสลาเองก็มีเยอะพอสมควร ก็ฝากใหทานพิจารณาดวยนะครับ 

นายอุดร  มูลดับ          -  ครับ  ก็ฝากไปถึงคณะผูบริหารดวยนะครับ ในการปญหา ทานอ่ืนมีอีกไหมครับ เชิญครับ    
(ประธานสภาฯ)              คณุเสนห 

นางเสนห  ภูมี             - เรยีนทานสมาชิกฯ ทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารทุกทานนะคะ ดิฉันอยากจะเพ่ิมเติม
(สมาชิกฯหมูที่11)          นดินึงในเรื่องของถนนคอนกรีตในหมูบานนะคะ  แลวก็เรื่องของน้ำประปาของ  บานเสลา    
                                เพราะเปดออกมาแลวมันขุนมากเลย  ก็ขอฝากไปยังทานผูบริหารชวยพิจารณาดวยนะคะ   
                                ขอบคุณคะ   

 นายอุดร  มูลดับ         -  ครับ   ทานอ่ืนมีอีกไหมครับ เชิญครับ    คุณณัฐพงษ 
 (ประธานสภาฯ)               

นายณัฐพงษ  ใจดี         -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ   และผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ  กระผมก็
(สมาชิกฯหมูที่ 10)          มีเรื่องที่จะสอบถาม  ในเรื่องของการจัดเก็บคาน้ำประปาของบานตาองค    ซึ่งไมมีใครเก็บ     
                                 ทราบมาวาใหมาจายที่สำนักงาน   แตกระผมเองไมไดรับบิลคาน้ำ  ใบเสร็จก็ไมมี  ก็ไมรูจะ 
                                 จายยังไงคาน้ำเทาไหรกันแน ซึ่งมีปญหากันหลายทานครบัในหมูที่ 10 ชาวบานในหมูบาน  
                                 เขาแจงมา  ผมก็มาประสานงานตอใหอีกที  ขอบคุณครับ 

   นายอุดร  มูลดับ         - ครับ เชิญทานปลัดฯ  ชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบครับ 
   (ประธานสภาฯ) 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - เรียนทานประธานสภา ฯ  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกฯ  พี่นองขาราชการทุกทานนะครับ      
 (ปลัดอบต.โคกเพชร)        กอนอื่นก็ผมก็ตองขอขอบคณุไปยังทานสมาชิก ฯ ทุกทาน นะครับ  ที่ไดดำเนินการประชุม  
                                  สภาฯ ในระเบียบวาระที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอยก็คงจะไดดำเนินการแกไขตอไป     
                                  ในสวนของการพัฒนาที่คางอยู  ก็ใหทานสมาชิก ฯ รออีกนิดนึงที่คางอยูป 2564 ก็นาจะ   
                                  ดำเนินการไดแลวเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ อยางโครงการทอลอดเหลี่ยมบานเสลาหมูที่   
                                  6  น้ำในหวยยังเยอะมาก ยังหาวิธีอยูวาจะทำอยางไร เพราะวาขนาดบล็อกเราใชความสูง     
                                  2 เมตร  กวาง 3 เมตร  คอนขางสูง  ถาเราใชระดับของน้ำขนาดตอนนี้ บล็อกมันก็จะสูง   
                                  กวาถนน ประมาณ 50 เซนติเมตร  ก็กำลังพิจารณาอยู  ก็ฝากทานไว  ทีนี้มาในเรื่องของ  
                                  การจัดเก็บคาน้ำประปา ซึ่งเราไดประชุมผูเก่ียวของทั้งหมดแลว  มันมปีญหาเกิดขึ้นจริง ๆ    
                                  ซึ่งก็ไมไดเกิดจากปญหาที่พ่ีนองประชาชนไมชำระคาน้ำประปา แตวาเกิดจากตัวเจาหนาที่  
                                  ผูปฏิบัติเองก็ไดพูดคุยแลว เพราะเหตุมันเกิดแค 3 หมูบานหมูที่ 1 หมูท่ี 10 และหมูที่ 5   

ซึ่งก็ปรากฏ.../ 



๑๒ 
 

  

                                  ซึ่งก็ปรากฏวามีหนี้คางชำระอยูเยอะประมาณ  140,000 บาท  ก็ใหเวลาเขา 1 อาทิตย     
                                  ไปดำเนินการจัดเก็บใหเรียบ  แลวก็จะไดเรียกมาคุยกันอีกรอบหนึ่ง   แตวามาตรการของ   
                                  ผูบริหารก็ไดแกปญหาแลวโดยการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูรับชอบ เราก็กำลังแกไขกันอยู     
                                  กระบวนการจัดเก็บก็กำลังคิดอยูวาจะทำอยางไรจะเปนการอำนวยความสะดวกใหพ่ีนอง  
                                  ประชาชนไดมากที่สุด เบื้องตนก็ขอนำเรียนทานสมาชิกฯ ไวเพียงเทานี้กอนครับ ขอบคุณ   
                                  มากครับ 

    นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ   มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดเพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)   เชิญครับ คุณเสนห 
    (ประธานสภาฯ) 

    นางเสนห  ภูมี           -  เรียนทานสมาชิก ฯ ทานประธานสภา ฯ  คณะผูบริหารทุกทานนะคะ  ดิฉันอยากจะ 
    (สมาชิกฯหมูที่11)         สอบถามวา   กรณีประปาของบานเสลาจะสามารถทำการถายโอนไดไหมคะ 

    นายอุดร  มูลดับ        -  เชิญครับ  ทานปลัด ฯ              
    (ประธานสภาฯ) 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - ขออนุญาตท่ีประชุมอีกครั้งนะครับสำหรับในเรื่องของกิจการประปาหมูบานตามระเบียบ     
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   มันเปนของหมูบาน   แตทุกปถาหมูบานไดบริหารมนัตอง 
                                    มีการประชุมผูใชน้ำ  แลวก็ทำบันทึกสงกลับคืนมาที่อบต. มันเปนรายปนะ   ไมใชสงมา 
                                    แคครั้งเดยีว ทีนี้ทางหมูบานก็ไมไดปฏิบัติกันทีนี้อบต.ก็รับมาก็ตองชวยเหลือก็ตองนำมา   
                                    แกปญหากันเพราะยังไงก็อยูในพื้นที่เดียวกันพ่ีนองประชาชนเราทั้งนั้น   เพราะคดิวาถึง    
                                    พี่นองประชาชนจะรับไป  เดี๋ยวอีก 6 เดือน ก็ตองสงกลับมาอีกแลวทางหนวยตรวจสอบ   
                                    เขาก็จะมองวาพวกเราทำอะไรกัน  ทำไมถึงเกิดปญหาแบบนี้   ทางอบต.เองก็ไมทักทวง  
                                    เก่ียวกับบระเบียบตาง ๆ  รับมาแลวก็แลวไป  ก็ตั้งงบประมาณดูแลตาง ๆ    ซื้อสารสม    
                                    อุปกรณซอมบำรุงตาง ๆ  ปนึงเยอะมาก  ก็พยายามปรับกันอยู  ก็เรียนทานวาถาจะเอา  
                                    กลับไปก็ไมมีปญหา  แตถาเอากลับไปแลวรอบนี้ก็อาจจะไมรับคืน เบื้องตนก็ขอนำเรียน  
                                    ทานสมาชิก ฯ ไวเพียงเทานี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายอุดร  มูลดับ              - ครับ   มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดเพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)  คงไมมีแลวนะครับ  สำหรับ 
(ประธานสภา ฯ )               ถาทานสมาชิกฯ ถาไมมีอะไรเพ่ิมเติมแลว  ผมก็ขอ  ปดการประชุมไวเพียงเทานี้ครับ    
                                    ขอบคุณครบั 

                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 

 
                                  (ลงชื่อ)                                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
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          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    
เห็นวาถูกตองแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
                                 (ลงชื่อ)                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                               (นายสมชาย  จันครา) 
                                หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 
                                 (ลงชื่อ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
                                               (นายมานิต สวางภพ) 
                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 2 
 
                                (ลงชื่อ)                                    กรรมการ/เลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                               (นางสาววาฤดี  สัมนา)  
                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 7 
 
                  รายงานการประชุมฉบับนี้สภาทองถ่ินไดรับรองแลว  ในการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3  ครั้งท่ี 1 
ประจำป  2565  เมื่อวันท่ี   11   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2565   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร       
จึงลงนามไวในรายงานการประชุม 
 
 
                               ( ลงชื่อ)                                                ผูตรวจสอบรายงานการประชุม    
                                                      (นายอุดร  มูลดับ) 
                                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 


